

Sơn A sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội Đảng bộ xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiến hành vào đầu tháng 4. Do đó, xã đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để công tác tổ chức đại hội Đảng bộ xã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Quách Xuân Thường - Bí thư Đảng ủy xã Sơn A cho biết: ngay sau khi nhận được kế hoạch của Thị ủy, Đảng bộ xã tổ chức các cuộc họp quán triệt tới cán bộ, đảng viên, các chi bộ cơ sở về tổ chức đại hội theo kế hoạch đề ra. Trên tinh thần đó, Đảng ủy thành lập 3 tiểu ban giúp việc đại hội gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội. Cùng đó, thành lập đoàn công tác, mỗi đoàn do một đồng chí Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội. Đặc biệt, coi trọng và đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, chỉ đạo chặt chẽ thông tin tuyên truyền; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của nhân dân; tăng cường khối đại



Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn A tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; ngăn ngừa tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại, cục bộ dòng họ. Tất cả 12 chi bộ cơ sở đã tiến hành xong đại hội chi bộ trong tháng 1, với tỷ lệ 100% chi bộ hoàn thành đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của Đảng ủy.

Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ dự thảo văn kiện đến công tác nhân sự được tiến hành qua 5 bước theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn A lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến 15 đồng chí; trong đó, nhân sự mới 30%, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số 85%, tỷ

lệ trẻ dưới 40 tuổi trên 26%; tỷ lệ nữ trên 25%... Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 để rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đưa vào mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị nhiệm kỳ này được chuẩn bị

công phu trên tinh thần tham khảo ý kiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, các thể hệ lãnh đạo đi trước sao cho phù hợp, sát với thực tế của địa phương. Theo đó, nhiệm kỳ này, Đảng bộ xây dựng 29 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, nhiệm vụ ngay trong năm 2020, Đảng bộ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%; xây dựng một thôn nông thôn mới nâng cao; vận động nguồn lực thực hiện xã hội hóa giao thông nông thôn và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% có tuyến đường liên thôn, bản được bê tông hóa; giữ vững, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 87% trở lên...

Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã đã hoàn tất các thủ tục, quy trình đề ra. Hiện, Đảng ủy xã đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ xã với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, với trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

THANH TÂN

Hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực

Với mục tiêu thay đổi nhận thức, hành động của phụ nữ vùng cao trong bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên tích cực hưởng ứng "Ngày thứ 7 cùng dân" bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn.

Ngay sau khi hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Yên phát động, Hội LHPN xã Phong Dụ Thượng đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của hoạt động này cũng như việc tham gia bảo vệ môi trường đến các hội viên, cộng đồng dân cư thông qua hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương. Theo đó, Hội LHPN xã đã đưa hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân" đi vào nề nếp, mỗi tháng tổ chức 2 lần ra quân ở địa bàn các thôn, bản. Đồng thời, xác định rõ nội dung công việc trong từng lần ra quân để chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia lao động cùng nhân dân như: trồng các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cắm biển đoạn đường tự quản, giúp nhân dân gieo cấy lúa xuân, trồng ngô... Cùng đó, Hội còn tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh chuồng trại

chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất... tạo sự lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn.

Vì thế, cứ vào 2 buổi sáng hoặc chiều mỗi thứ 7, với sự tham gia đông đảo phụ nữ và bà con ở các thôn, bản đã cùng quét dọn, làm sạch các tuyến đường cũng như vệ sinh môi trường và làm nhiều công việc hữu ích khác... Qua đó, phong trào đã đi vào nề nếp, trở thành nếp nghĩ, thói quen hàng ngày của mỗi người dân. Chị Triệu Thị Chiên, thôn Bản Lũng cho biết: "Cứ 2 tuần 1 lần vào ngày thứ 7, chúng tôi lại đi dọn rác, phát quang bụi rậm, chăm sóc tuyến đường hoa tại các khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa... Tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa, giúp làm sạch môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người dân". Đến nay, Hội LHPN xã đã ra quân được 12 buổi ở 8/8 chi hội thôn, bản với sự tham gia của trên 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân với các phần việc: tiến



Hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia làm cầu tạm ở thôn Cao Sơn.

hành cắm biển đoạn đường tự quản ở các thôn: Làng Chạng, Bản Lũng, Cao Sơn, Thượng Sơn, Làng Than...; trồng gần 3 km đường hoa, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường hàng chục cây số ở các đoạn đường vào thôn; đào hố rác cho 45 hộ hội viên và giúp nhân dân gieo cấy gần 20 sào lúa xuân năm 2020. Chị Mai Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện cũng như của Hội LHPN các cấp về hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân", chúng tôi đã triển khai

đến 8/8 tổ chức cơ sở hội với những phần việc thiết thực gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân; từ đó, huy động sự vào cuộc của cán bộ, hội viên và nhân dân cùng thực hiện làm sạch đẹp các tuyến đường, vệ sinh môi trường... Đến nay, hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân" đã dần đi vào nề nếp và giúp cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào này".

Các hoạt động thiết thực

"Ngày thứ 7 cùng dân" đã tạo điều kiện để cán bộ, hội viên trong xã có cơ hội tiếp cận, lắng nghe ý kiến, trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng cùng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời, cụ thể hóa chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Điều quan trọng hơn là, giúp cán bộ, hội viên tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Hoạt động này còn là hành động thiết thực để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; từ đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TRẦN NGỌC